

Đối thoại tạo niềm tin

KỶ 2: TĂNG ĐỐI THOẠI, TẠO ĐỒNG THUẬN

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng.

Đối thoại thường xuyên

Là địa phương duy trì tốt nề nếp tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, mỗi năm xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) tổ chức 2 buổi tiếp xúc, đối thoại. Theo ông Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã: Trước đây, các buổi tiếp xúc, đối thoại được tổ chức trên hội trường nhà văn hóa xã và mời đại diện người dân của các thôn đến dự. Từ năm 2020 đến nay, xã chuyển địa điểm tiếp xúc, đối thoại về các thôn thị người dân tham gia đông hơn, cán bộ cũng có dịp gần gũi với người dân hơn, lắng nghe được nhiều ý kiến hơn. Trong các buổi tiếp xúc, đối thoại cả đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã cùng tham gia, nhân dân đặt câu hỏi đến đâu lãnh đạo xã trả lời luôn đến đó góp phần giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân từ cơ sở; đồng thời, tạo ra sự kết nối giữa tổ chức đảng với cơ sở, giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong giải quyết các vấn đề, tránh để mâu thuẫn nảy sinh.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Tiếp xúc, đối thoại trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên. Đối với cấp huyện, tổ chức định kỳ 1 lần/năm vào tháng 4 hoặc tháng 10; cấp xã, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại được quy định mỗi năm định kỳ 2 lần vào tháng 4 và tháng 10. Ngoài ra, các địa phương có thể tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề nếu cần thiết.

Từ năm 2019 đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức trên 300 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp xúc với gần 35.000 đại biểu đại diện nhân dân; đã có khoảng 2.000 người phát biểu ý kiến. Hầu hết các vấn đề đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là dịp để người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với những vấn đề, vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ánh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ, chính sách hiện hành thì được tuyên truyền, giải thích rõ ràng. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp thu để đề xuất tới cấp có thẩm quyền giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, huyện Kiến Xương đã tổ chức 9 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân tại các xã; 121 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với nhân dân.

Tăng đối thoại chuyên đề

Để nâng cao hiệu quả, nhiều địa phương đã chủ động lựa chọn chủ đề để tiếp xúc, đối thoại, giải quyết thấu đáo từng vấn đề. Ông Phạm Đức Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh (Tiền Hải) cho biết: Năm 2021, trên địa bàn có dự án xây dựng đường khu công nghiệp số 4 đi qua nhằm giải quyết toàn bộ việc lưu thông xe trong tải lớn



Điện mào nông thôn mới nâng cao xã Đông Lâm (Tiền Hải).

Đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 6 cuộc đối thoại cấp tỉnh, gần 40 cuộc đối thoại cấp huyện, hơn 900 cuộc đối thoại cấp xã. Trong các cuộc tiếp xúc, đối thoại, người dân đã kiến nghị hàng nghìn ý kiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

đi vào khu công nghiệp, trong quá trình giải phóng mặt bằng liên quan đến đất nông nghiệp của trên 50 hộ dân trong xã. Để tạo sự đồng thuận, chúng tôi đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích cận kề, 100% các hộ đã đồng thuận ký vào biên bản chấp nhận và nhận đền bù tạo điều kiện cho thi công tuyến đường. Năm 2022, chúng tôi lựa chọn chủ đề về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao để tiếp xúc, đối thoại nhằm tháo gỡ hết các khó khăn phần đầu về đích trong năm 2023. Qua đó người dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của cấp ủy, chính quyền nên khi triển khai các công việc rất thuận lợi. Điển hình như khi nâng cấp, mở rộng đoạn đường 1,9km từ thị trấn Tiên Hải nối với đường 221C rất nhiều hộ gia đình trong xã đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, tự nguyện tháo dỡ mái che để mở rộng đường. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi có bản đồ hoàn

thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đang chờ thẩm định. Chủ đề "Xây dựng NTM nâng cao" cũng là nội dung tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Hải với đại diện cán bộ, nhân dân trong huyện năm 2022. Sau tiếp xúc, đối thoại, những vấn đề khó khăn ở cơ sở như: quy hoạch, nguồn vốn đầu tư... được các cấp, các ngành trong huyện tập trung giải quyết. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Sau tiếp xúc, đối thoại, Phòng đã tham mưu cấp ủy huyện ban hành nghị quyết đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo; cùng với đó ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao như: xây dựng sản phẩm OCOP; hỗ trợ đầu tư cơ sở vùng sản xuất tập trung của xã để xây dựng thương hiệu hàng hóa...; đồng gỡ khó khăn trong quy hoạch cho các

xã nằm trong quy hoạch chung của Khu kinh tế Thái Bình. Nhờ vậy, việc xây dựng NTM nâng cao tại các xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Tiên Hải có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đã hoàn thiện hồ sơ chờ thẩm định và có 5 xã đăng ký phấn đấu về đích năm 2023.

Tháng 3/2023, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Những tâm tư, nguyện vọng, khát vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh; những định hướng, giải pháp phát triển cho thanh niên trong thời gian tới đã được trao đổi thẳng thắn, cởi mở, từ đó nhân lên khát vọng cống hiến của thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Anh Phạm Đình Chinh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Đông (Thành phố Thái Bình) chia sẻ: Qua cuộc tiếp xúc, đối thoại với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, tôi cũng như các đoàn viên, thanh niên khác đều rất phấn khởi trước sự quan tâm gần gũi, những tâm sự, sẻ chia, những tâm huyết, định hướng, kỳ vọng, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với tuổi trẻ. Các vấn đề chúng tôi nêu ra đều được các đồng chí chỉ rõ những giải pháp hiệu quả nhất, tiếp thêm động lực, nhân lên khát vọng, khuyến khích sự cống hiến cho cộng đồng của thanh niên. Qua đây,

Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy



Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, các cấp ủy, chính quyền đã từng bước thay đổi nhận thức, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vấn đề, vụ việc nhanh hơn, các chính sách ban hành phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống thực chất hơn. Kết quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại ngày càng chất lượng và đi vào nề nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia; thành phần tham dự ngày càng mở rộng. Các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân thuộc thẩm quyền có bản được tiếp thu và xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng.

Ông Đổng Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị trấn thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, đến nay thị trấn cơ bản hoàn thành giải phóng diện tích đất phục vụ dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ngoài ra, địa phương đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển; quốc lộ 37; mở rộng quốc lộ 39A; tuyến đường quy hoạch số 2, số 5... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh.

thể hệ trẻ càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo cũng như các chính sách cho thanh niên.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Năm 2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu, xây dựng dự thảo "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình". Từ năm 2018 đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với nhân dân theo quy trình các bước trong dự thảo quy chế, từ đó tổng hợp kết quả thực tiễn để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện dự thảo quy chế, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 8/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 07-

QC/TU về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền chủ động đưa nội dung tiếp xúc, đối thoại vào chương trình công tác hàng năm; kịp thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị các nội dung, điều kiện bảo đảm tổ chức tiếp xúc, đối thoại hiệu quả. Chỉ đạo các bộ phận giúp việc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp xúc, đối thoại. Sau tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, có bản các vấn đề nhân dân kiến nghị được giải quyết.

(còn nữa)

ĐÀO QUYÊN - THU THỦY

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Nhà văn hóa tổ dân phố Cộng Hòa là một trong những công trình thể hiện sự đoàn kết, kết quả của sự tham gia đóng góp của người dân trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại địa phương. Công trình rộng rãi thoáng mát, có sân trước sân sau, khu vui chơi khang trang sạch sẽ là nơi để người dân tham gia các hoạt động thể dục, nâng cao sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng.

Mở quyền sở hữu đầy đủ các hoạt động đóng góp của bà con trong tổ, ông Vũ Kim Tôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố phấn khởi cho biết: Nhà văn hóa được khang trang như hôm nay là nhờ vào sự đoàn kết, góp sức của nhân dân. Đặc thù của tổ là trung tâm của thị trấn, có dân số, đảng viên đông nên việc xây dựng người dân tham gia các cuộc vận động có nhiều thuận lợi. 100% hộ dân trong tổ đều chung tay thực hiện chỉnh trang lại vỉa hè, dọn vệ

THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG

Xây dựng đô thị văn minh

Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) tích cực hưởng ứng, thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Nhờ đó, diện mạo thị trấn ngày càng đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

sinh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa. Nhiều năm liền, tổ dân phố cũng là đơn vị dẫn đầu trong công tác khuyến học với số học sinh giỏi nhiều nhất thị trấn. Năm học vừa qua, tổ dân phố đã tổ chức ngày hội khuyến học và khen thưởng 132 học sinh giỏi. Nhiều năm liền, tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 97% trở lên.

Ông Trần Văn Nhật, người dân tổ dân phố Cộng Hòa cho

biết: Là một đảng viên tôi luôn gương mẫu giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố, hàng ngày dọn vệ sinh khu vực trước cửa nhà ở, bỏ rác đúng giờ quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đồng thời nhắc nhở vận động các hộ xung quanh để biến quảng cáo đúng nơi quy định, bảo đảm hành lang an toàn giao thông.

Chị Bùi Thị Ngoan, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Kiến Xương cho biết: Hưởng ứng

cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên thị trấn đã tổ chức 2 đợt bóc gỡ biển quảng cáo sai quy định, sơn lại cột điện trên tất cả các tuyến phố; tổ chức 2 đợt ra quân tổng vệ sinh quanh hệ biến quang khu vực đến thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, khu vực trung tâm thị trấn, góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị.

Để đáp ứng tiêu chuẩn về hệ thống hạ tầng đồng bộ theo

hướng văn minh, hiện đại của một đô thị, từ các nguồn vốn ngân sách và huy động nguồn lực trong nhân dân, những năm qua, thị trấn Kiến Xương luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông theo hướng hiện đại. Bà Vũ Thị Huân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn khẳng định: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã đi sâu vào từng nếp nhà, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay, thị trấn đang thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè, kết hợp với hệ thống giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng được đầu tư, cây xanh đường phố được chỉnh trang đã tạo diện mạo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Địa phương thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm mỹ quan đô thị. Cùng với đó, thị trấn tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho nhân dân. Từ cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Kết quả, hàng năm 100% tổ dân phố của thị trấn Kiến Xương đều đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đặc biệt, nhân dân thị trấn đã hiến hơn 10.000m² đất thổ cư, hơn 20.000m² đất bãi lúa, gần 15.000m² các loại đất khác cùng với trên 1.000 ngày công và tiền để mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng.

QUỐC CƯỜNG



Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tại thị trấn Kiến Xương.

TIỀN HẢI Triển khai kế hoạch điều tra, thu thập thông tin về người lao động

Sáng ngày 18/9, huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức điều tra, thu thập thông tin về người lao động để nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn năm 2023.

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo UBND, công an, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố các xã, thị trấn được giới thiệu về các phương án điều tra, cung cấp các mẫu phiếu điều tra chính thức như: phần thông tin cá nhân và một số đặc trưng cơ bản của đối tượng điều tra; thông tin về lao động, việc làm, đặc điểm công việc chính và việc làm cần tìm... Theo kế hoạch, từ ngày 25/9 - 10/10/2023, huyện Tiên Hải sẽ điều tra, thu thập các thông tin cơ bản, chính xác của người từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn huyện để nhập thông tin người lao động vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2023.

MẠNH THẮNG

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử

Sáng ngày 18/9, Trường Tiểu học Vũ Hội (Vũ Thư) tổ chức tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các em học sinh nhiều kiến thức bổ ích về các biện pháp nhận diện và phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử với nhiều câu hỏi và những tình huống hấp dẫn. Qua đó gửi đến học sinh toàn trường thông điệp ý nghĩa, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay nói không với việc hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và văn minh. Đồng thời, khuyến khích các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử cho người thân và bạn bè.



Học sinh Trường Tiểu học Vũ Hội (Vũ Thư) thực hành tình huống người lạ mời hút thuốc lá điện tử.

ĐẶNG ANH